



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17)

แนวทางและมาตรการการดำเนินการรายงานการติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของบุคลากร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขยายวงกว้างในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังจากส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงต้องยกระดับความเข้มงวดของมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2564 เมื่อวันที่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17) แนวทางและมาตรการการดำเนินการรายงานการติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของบุคลากร ดังนี้

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ให้รายงานการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือการติดเชื้อทันทีที่ทราบ รวมทั้งรายงานประวัติการเข้าใช้อาคารสถานที่และการติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยแจ้งผลการตรวจหรือการหายจากโรค แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการดูแลและการจัดการเกี่ยวกับโรคจะดำเนินการโดยสาธารณสุขประจำพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย

2. บุคลากรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ให้รายงานการเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือการติดเชื้อทันทีที่ทราบ รวมทั้งรายงาน ประวัติการเข้าใช้อาคารสถานที่ การติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยแจ้งผลการตรวจหรือการหายจากโรค แก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด จากนั้นท่านจะได้รับการสอบสวนโรคเบื้องต้น จากคณะกรรมการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนได้รับการสอบสวนโรคยืนยันจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้น อาทิ การกักตัวที่บ้าน การเฝ้าระวังสังเกตอาการ และท่านอาจถูกร้องขอให้คัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ทำการสอบสวนโรคเพื่อยืนยัน กรณีท่านติดเชื้อจะถูกส่งไปรักษาในสถานพยาบาล หรือการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

3. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่รายงานข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยผลที่ได้รับจากบุคลากรในสังกัดของตนพร้อมรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมายังคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร Student Union) ชั้นหนึ่ง และให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยคณะกรรมการอาจสอบถามเพิ่มเติมไปยังท่านเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม โดยรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือ

ผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลจะไม่มี การเปิดเผยรายชื่อผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการรายงานในรูปแบบรหัส จำนวนบุคลากร และชื่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือท่านในการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วย

4. เมื่อคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัับทราบรายงานจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยดำเนินการมอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารตามขั้นตอน รวมทั้งมอบหมายคณะกรรมการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการคัดกรองบุคลากรที่มีความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน

5. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนโรคเบื้องต้น ปฏิบัติหรือให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบแบบเร่งด่วน (Rapid Test) เพื่อจำกัดขอบเขตการแพร่กระจายของโรค และมีหน้าที่ประสานงานแจ้งรหัส รายชื่อผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นกับบุคลากรและหน่วยงานทางสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบสวนโรคตามระบบสาธารณสุข

6. กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือกรณีที่มีปัญหานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและการวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

การใดที่ได้สั่งหรือดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแล้ว ให้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้ กรณีการสั่งหรือการดำเนินการที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ถือบังคับตามประกาศฉบับนี้แทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม



<https://qr.go.page.link/Q6UT3>